

**KẾ HOẠCH THỰC HÀNH LÂM SÀNG NĂM HỌC 2020-2021  
DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 59 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG**

*Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;*

*Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP, ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;*

*Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;*

*Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 868/QĐ-ĐHV ngày 02/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc cụ thể hóa một số điều của Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT;*

*Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành quy định tạm thời về đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh;*

*Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Vinh;*

*Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác Đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành sức khỏe giữa Trường Đại học Vinh và các Bệnh viện trên địa bàn Tỉnh Nghệ An;*

Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường xây dựng kế hoạch thực tập, thực hành lâm sàng năm học 2020-2021 tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 59 ngành Điều dưỡng như sau:

**I. Mục đích và yêu cầu**

Thực hành lâm sàng rất quan trọng đối với mỗi sinh viên ngành Y Dược nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng. Mục đích đi thực tập lâm sàng nhằm giúp cho sinh viên tiếp cận thực tiễn mô hình các tuyến chăm sóc sức khỏe (tuyến xã - phường, tuyến huyện - quận, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương), củng cố được kiến thức chuyên ngành, nâng cao tay nghề, trau dồi kỹ năng giao tiếp trong ngành.

Hiện nay chương trình đào tạo của ngành Cử nhân Điều dưỡng, Trường Đại học Vinh có thời gian học thực hành lâm sàng chiếm đến hơn 50%. Với thời gian thực hành như vậy sinh viên ra trường sẽ đáp ứng được Chuẩn năng lực cơ bản của Điều

dưỡng Việt Nam; có ý thức phục vụ nhân dân; có sức khỏe và năng lực tư duy; làm việc độc lập và phối hợp, tự học và nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển nghề nghiệp, tự chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng một cách an toàn, kịp thời, liên tục và hiệu quả.

## **II. Kế hoạch và nội dung công việc tổ chức thực tập, thực hành lâm sàng**

Nhằm có được một kỳ thực hành lâm sàng hiệu quả thì bước cơ bản đầu tiên sinh viên cần phải lên kế hoạch. Trên cơ sở kế hoạch, các nội dung, chỉ tiêu thực tập nhà trường đề ra, sinh viên cần xác định được bản thân mình sẽ cần phải đạt được những gì sau khi kết thúc khóa thực hành. Khi đó, các em sẽ có động lực cố gắng, kiểm soát tốt được công việc trong thời gian đi thực hành lâm sàng.

### **1. Quy định chung**

- Mục tiêu, nội dung thực tập, chỉ tiêu tay nghề, địa điểm thực tập, thực hành lâm sàng do Bộ môn đề xuất cụ thể phù hợp với chuyên ngành và thực tế, trình lãnh đạo Viện phê duyệt theo từng năm học.

- Bộ môn phải thống nhất với giảng viên giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện về mục tiêu, nội dung, phương pháp đánh giá cho từng đối tượng và theo từng học phần thực tập, thực hành lâm sàng tại khoa BV.

- Thời gian thực tập, thực hành lâm sàng tùy theo từng học phần lâm sàng, triển khai thực tập lâm sàng vào buổi sáng hoặc buổi chiều, theo ca dạy hay cả ngày tùy theo đặc thù của khoa lâm sàng tại BV và điều kiện thực tế, thực hiện giờ học tập theo quy định giờ làm việc của BV/cơ sở y tế và theo mùa (giờ làm việc mùa đông, mùa hè);

- Sinh viên phải có mặt đúng giờ thực tập và ở đúng vị trí theo lịch thực tập. Sinh viên được xem như vắng không có lý do nếu:

+ Đi trễ hoặc về sớm quá 15 phút;

+ Có mặt trong khoa/bệnh viện nhưng không đúng vị trí theo lịch phân công;

+ Không có mặt khi điểm danh đột xuất.

- Sinh viên vắng thực tập có lý do chính đáng phải làm đơn xin phép theo quy định của Khoa.

### **2. Tổ chức thực tập lâm sàng**

- Trên cơ sở mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu tay nghề, địa điểm thực tập, thực hành lâm sàng đã được lãnh đạo Viện phê duyệt, Bộ môn kết hợp với các Trường khoa lâm sàng BV tổ chức triển khai đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ;

- Buổi đầu tiên của đợt thực tập lâm sàng, Trưởng khoa lâm sàng BV gặp mặt sinh viên, giảng viên, điều dưỡng Bộ môn hoặc Điều dưỡng trưởng của khoa lâm sàng BV phổ biến nội quy khoa/phòng thực tập và cách thức học tập;

- Quy trình thực tập lâm sàng:

+ Giao ban sinh viên tại phòng giao ban hoặc phòng học của bệnh viện vào đầu mỗi buổi học, Tổ/Nhóm trưởng sinh viên điểm danh và báo cáo Điều dưỡng trưởng của khoa lâm sàng BV;

+ Sinh viên thực hiện chăm sóc người bệnh, thực hiện quy trình kỹ thuật (tùy thuộc vào khoa thực tập) tại vị trí được phân công;

+ Giảng viên/Điều dưỡng của bệnh viện hướng dẫn học lâm sàng tại buồng bệnh hoặc khi thực hiện thủ thuật lâm sàng;

+ Thời gian học lâm sàng: buổi sáng từ 7h30-11h30; sinh viên thực hiện các chỉ tiêu lâm sàng phải được ghi vào sổ chỉ tiêu lâm sàng của mình và xin xác nhận của cán bộ hướng dẫn thực hiện kỹ thuật đó.

- Thực hiện nhiệm vụ trực tại khoa lâm sàng BV:

+ Sinh viên có ít nhất 01 buổi trực lâm sàng trong 01 tuần hoặc theo các yêu cầu khác của BV;

+ Thời gian trực: từ 19h00 đến 22h30 hoặc trực cả đêm từ 17h00 đến 7h30 sáng hôm sau tùy theo năm học và tùy theo khoa/phòng BV yêu cầu.

### III. Thời gian, địa điểm và số lượng sinh viên thực tập

- Thời gian thực hiện:

Trong năm học 2020-2021 (Từ 20/10/2020 đến 30/05/2021)

- Địa điểm và học phần thực tập, thực hành lâm sàng:

+ Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An: Điều dưỡng bệnh nội khoa (K59 - Điều dưỡng).

+ Bệnh viện YHCT Nghệ An: Y học cổ truyền (K59 - Điều dưỡng).

- Số lượng sinh viên thực tập: K59 (48 SV có danh sách kèm theo).

- Cán bộ Viện CN Hóa sinh - Môi trường phân công đi kiểm tra:

1. PGS.TS. Cao Tiên Trung, Viện trưởng Viện CNHS-MT, Trưởng đoàn

2. TS. Nguyễn Đức Diện, CBGD Viện CNHS-MT, Phó Trưởng đoàn

3. TS. Hồ Đình Quang, CBGD Viện CNHS-MT

4. TS. Lê Thế Tâm, CBGD Viện CNHS-MT

5. TS. Hoàng Văn Trung, CBGD Viện CNHS-MT

6. ThS. Nguyễn Văn Quốc, CBGD Viện CNHS-MT

### IV. Yêu cầu đối với sinh viên và cán bộ hướng dẫn, kiểm tra

- Yêu cầu đối với sinh viên:

+ Quy định về giờ giấc; Các sinh viên thực tập tại các khoa lâm sàng phải tuân thủ quy định của nhà trường về thời gian thực tập: buổi sáng từ 7:30 đến 11:30, chiều từ 13:30 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trừ theo sự phân công của bệnh viện.

+ Quy định về trang phục; Sinh viên đi thực tập bắt buộc phải mặc đồng phục chuyên môn đúng theo qui định; áo blouse trắng, quần dài trắng, đội mũ y tế, không mang dép lê. Sinh viên bắt buộc phải đeo bảng tên (thẻ sinh viên) khi đi thực tập. Đầu tóc gọn gàng, không để móng tay dài, không sơn móng tay, không đeo trang sức, không mặc quần áo blouse ra ngoài khu vực bệnh viện.

+ Chấp hành nội quy, quy chế bệnh viện và khoa thực tập, tuân thủ theo sự phân công của nhóm trưởng, của giảng viên, không cười đùa trong bệnh viện.

+ Có thái độ đúng mực với giảng viên, nhân viên y tế, bạn học, đoàn kết giúp bạn trong học tập. Có thái độ ân cần niềm nở, nhanh nhẹn sẵn sàng giúp đỡ đối với người bệnh, gia đình người bệnh.

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ, đúng trang phục theo đúng quy định.

+ Thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, giữ gìn trật tự vệ sinh chung.

+ Thực hiện đúng các qui định về học lâm sàng; có sổ tay lâm sàng, thực hiện đủ chỉ tiêu tay nghề, làm đầy đủ các kế hoạch chăm sóc, bài tập được giao trong suốt quá trình thực tập lâm sàng.

+ Thực hiện và giữ gìn vệ sinh phòng học lâm sàng. Nghiêm túc tuân thủ các nội quy tại bệnh viện, khoa phòng mà mình thực tập. Lưu ý các bạn cần hạn chế sử dụng điện thoại khi đi thực tập, đi học và đi trực đúng giờ. Tuyệt đối không được bỏ trực bất cứ buổi nào.

+ Xem lại lý thuyết các bệnh thuộc khoa mình: Đi thực tập các bạn sẽ nhận ra thực tế khác với lý thuyết như thế nào. Đây là điều cần bản để các bạn có kiến thức vững vàng áp dụng vào thực hành với các bệnh nhân.

+ Tuyệt đối không được từ chối giúp đỡ bệnh nhân: Nếu họ nhờ hãy gọi điều dưỡng hoặc bác sĩ, quan trọng nhất là đi đâu cũng chỉ nên làm đúng nhiệm vụ thôi, không cần nhiệt tình quá tránh việc làm sai hoặc vượt quá khả năng của mình dẫn đến những hậu quả khó lường.

+ Ghi chép lại hàng ngày: Cuối mỗi ngày các bạn sinh viên cần ghi chép lại những gì học được trong ngày để tránh quên cũng như có những tài liệu sử dụng đến sau này.

- Hoàn thành báo cáo kết quả thực tập, thực hành lâm sàng.

#### **+ Đối với cán bộ/bộ môn**

- Bộ môn phân công giảng viên hoặc cán bộ phụ trách về công tác kiểm tra, giảng dạy - học lâm sàng tại cơ sở thực hành, có nhiệm vụ:

Xây dựng lịch kiểm tra lâm sàng theo năm học;

Xây dựng kế hoạch kiểm tra dạy học lâm sàng theo tuần;

- Tổ chức kiểm tra dạy - học lâm sàng: cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra phối hợp với các chuyên viên Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyển tổ chức kiểm tra ít nhất 01 lần/cơ sở thực hành/dợt thực hành lâm sàng.

- Nội dung kiểm tra lâm sàng

Giảng viên: số lượng, có mặt vắng mặt (ghi rõ lý do), hoạt động giảng dạy;

Sinh viên: số lượng, có mặt, vắng mặt (ghi rõ lý do), trang phục, hoạt động học tập, sổ tay lâm sàng, sổ chỉ tiêu thực hành lâm sàng.

Các bảng biểu theo quy định:

+ Nội dung dạy - học lâm sàng theo từng đối tượng, từng học phần.

+ Lịch giảng lâm sàng hàng tuần;

+ Danh sách sinh viên đi lâm sàng;

+ Bảng chấm công, phân công phòng bệnh, lịch trực của sinh viên.

Nêu vấn đề cần góp ý hoặc đề xuất tại nơi được phân công kiểm tra.

#### **V. Nội dung và cách đánh giá kết quả**

Đánh giá kết quả thực tập, thực hành lâm sàng của sinh viên tính theo thang điểm 10 được tính 1 con điểm (do cơ sở thực hành lâm sàng đánh giá).

Bộ môn phối hợp với Phòng Đào tạo, Chỉ đạo tuyển và các Khoa lâm sàng tổ chức giám sát thi kết thúc học phần thực hành lâm sàng tại Khoa/phòng bệnh viện theo đúng quy định.

#### **VI. Sơ kết và tổng kết**


Cuối đợt thực tập, thực hành lâm sàng cán bộ hướng dẫn/kiểm tra của Bộ môn sẽ phối hợp với cán bộ hướng dẫn kỹ thuật tại cơ sở thực hành để thực hiện sơ kết với các nội dung theo Báo cáo tổng kết thực tập, thực hành (tại cơ sở thực tập, thực hành lâm sàng BV).

#### **VII. Kinh phí**

Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và dự toán kinh phí chi phí thực hành lâm sàng năm học 2020-2021 của Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

*Nghệ An, ngày 06 tháng 09 năm 2020*

**Phòng Đào tạo**



*TS. Nguyễn Khánh Vinh*

**Viện CNHS-MT  
Viện trưởng**



**PGS.TS. Cao Tiên Trung**

Số: 365 /QĐ-ĐHV

Nghệ An, ngày 14 tháng 02 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đoàn sinh viên K59 ngành Điều dưỡng, Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường đi thực hành lâm sàng học kỳ II năm học 2020 – 2021 tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*Căn cứ Luật Giáo dục đại học;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;*

*Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;*

*Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 868/QĐ-ĐHV ngày 02/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc cụ thể hoá một số điều của Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT;*

*Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành quy định tạm thời về đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh;*

*Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-ĐHV ngày 22/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;*

*Theo đề nghị của Trường phòng Đào tạo và Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường,*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tổ chức cho 48 sinh viên khóa 59 ngành Điều dưỡng, Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường (có danh sách kèm theo) đi thực hành lâm sàng học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 từ ngày 21/02/2021 đến ngày 24/5/2021 tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

**Điều 2.** Cử các cán bộ (có danh sách kèm theo) trực tiếp quản lý, tổ chức và hướng dẫn sinh viên trong suốt thời gian thực tập và có phương án đảm bảo an toàn cho sinh viên trong việc phòng, chống nguy cơ dịch Covid-19.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trường các đơn vị: Đào tạo, Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Kế hoạch - Tài chính; Hành chính Tổng hợp; Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường; Trường các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Hiệu trưởng (b/c);
- Lưu: HCTH, ĐT.



TS. Trần Bá Tiến